

# Khúc ca tự hào về Báo Nhân Dân

23:37 22/01/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Với tình cảm nặng sâu, tha thiết của một biên tập viên công tác ở Truyền hình Nhân Dân (Báo Nhân Dân), ca sĩ, nhà báo Đại Hải đã sáng tác ca khúc “Tự hào Báo Nhân Dân”.**

Điều tài tình là chỉ vồn vẹn trong khuôn nhạc, ca sĩ, nhà báo Đại Hải đã phác họa lịch sử 73 năm đáng tự hào của tờ báo lớn nhất của Đảng, là “anh cả” của làng báo. Trong đó, anh đã nhắc lại tờ báo vinh dự được Bác Hồ đặt tên ở chiến khu Việt Bắc, được đồng bào nhân dân chở che và cho đến hôm nay luôn đi theo tôn chỉ, mục đích là tiếng nói của nhân dân. Điều đặc biệt, bản nhạc đã đưa được câu nói “Ở đâu có nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân” của đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.



Nghe giai điệu “Tự hào Báo Nhân Dân” của nhà báo, ca sĩ Đại Hải thấy được sự tìm hiểu sâu sát, kỹ lưỡng về mặt tư liệu của tờ báo từ trong chiến tranh bão lửa đến hòa bình, thống nhất hôm nay. Đồng thời, trong bản nhạc chất chứa khát vọng lớn lao của tờ báo Đảng để “Viết nên tình yêu niềm tin đến với muôn nơi”. Mới công tác tại Báo Nhân Dân từ tháng 10/2021, nhưng với tình yêu, trách nhiệm của mình, nhà báo Đại Hải đã viết nên những điều sâu sắc tận trái tim mình. Ý nghĩ, quan điểm của anh đã đi đúng, đi trúng ý nghĩ, quan điểm của nhiều thế hệ công tác tại Báo Nhân Dân. Bởi thế, bài hát khi ra đời đã lấy được tình cảm, sự yêu mến của nhiều người.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Người Làm Báo, nhà báo, ca sĩ Đại Hải cho biết, để hoàn thành bài hát “Tự hào Báo Nhân Dân”, anh đã mất khá nhiều thời gian nghiên cứu và tìm kiếm tài liệu. “Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Quang Hưng, Phó Trưởng Ban Thời Nay, Báo Nhân Dân đã hướng dẫn tôi cách tìm kiếm tài liệu về sự ra đời và hình thành của Báo Nhân Dân. Ngoài tìm hiểu thông tin trên mạng, tôi cũng đã dành thời gian lên thư viện báo, nhà truyền thống để tìm hiểu sâu hơn về báo. Mọi thứ cứ thuận lợi một cách tự nhiên. Và câu kết của ca khúc cũng đến một cách rất tình cờ, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dòng chữ “Ở đâu có nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân”. Câu nói khẳng định chắc nịch và chứa đầy tâm tư của một người làm Báo Nhân Dân, sau này tôi mới biết câu nói đấy là của đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập báo Nhân Dân”, nhà báo Đại Hải tâm sự.

Tuy sáng tác được ca khúc nhưng nhà báo Đại Hải còn nhiều rụt rè, chưa dám công bố, bởi anh suy nghĩ với một người trẻ, mới được gắn bó với “gốc đa” Hàng Trống liệu có đủ kiến thức để truyền tải lịch sử, tình yêu với tờ báo qua nốt nhạc? “Nhà báo Vũ Mai Hoàng, Trưởng Ban Nhân dân Cuối tuần, Báo Nhân Dân đã động viên tôi giới thiệu ca khúc này trong một sự kiện của Báo Nhân Dân. Thật sự cho tới lúc này tôi nghĩ ca khúc “Tự hào báo Nhân Dân” hình thành và ra đời như một cái duyên, nó dẫn dắt tôi từ khi lên ý tưởng cho tới lúc hoàn thành và giới thiệu tác phẩm”, nam ca sĩ xứ Nghệ bộc bạch.

Rất nhiều thế hệ làm Báo Nhân Dân đã nghe và cảm nhận được sự tinh tế của bài hát này, trong đó có Tiến sĩ, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Sĩ Đại, nguyên Phó Trưởng Ban Văn hóa - Văn nghệ, Báo Nhân Dân người có nhiều năm gắn bó với Báo Nhân Dân. Khi chia sẻ về bài hát này, nhà báo Nguyễn Sĩ Đại cho biết, viết về nghề báo, nhất là một tác phẩm âm nhạc về báo chí là điều vốn đã khó. Viết về Báo Nhân Dân, một tờ báo chính trị còn khó hơn nữa. Đại Hải vốn là một ca sĩ nhưng anh lại công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam rồi phóng viên - biên tập viên ở Báo Nhân Dân. Ở Đại Hải, tình yêu âm nhạc và tình yêu báo chí hòa quyện, quấn quýt lấy nhau. Cả những nỗi khó nhọc cũng vẫn vít. Đó là thôi thúc, là nhu cầu cất tiếng từ bên trong để một ngày, anh viết nên ca khúc

về nghề báo, về người làm Báo Nhân Dân.

“Bài hát là tiếng lòng của một người trong cuộc. Nó tự nhiên, giản dị, chất chứa tình cảm và cả niềm tự hào. Hình tượng, nhịp đi của âm nhạc cũng giản dị, quen thuộc, dễ hát, dễ phổ biến. Không lộng lẫy nhưng đầy sang trọng, tự hào. Ca khúc của Đại Hải vừa thể hiện được kịch sử hào hùng của tờ báo, vừa thể hiện được tình cảm thiết tha, trong sáng, trước hết là của tác giả, sau là của mọi người đối với báo Đảng, với sự nghiệp cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự gắn bó của tờ báo với nhân dân: Ở đâu có nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân. Tôi cho rằng, Đại Hải đã thành công trong bài hát này và hy vọng bài hát sẽ lan tỏa, nhận được sự đồng cảm, yêu mến của tất cả những người làm báo và bạn đọc nói chung”, nhà báo Sĩ Đại nhấn mạnh.

Hy vọng bài hát sẽ lan tỏa đến với nhiều thế hệ người làm báo Nhân dân để mỗi khi giai điệu vang lên, mỗi người sẽ nhìn thấy hình bóng của mình ở đó, sẽ thêm quyết tâm, động lực để miệt mài góp sức xây dựng tờ báo ngày phát triển, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

# TỰ HÀO BẢO NHÂN DÂN

(Ca khúc có sử dụng câu nói của Đ/c Tổng Biên tập  
Bảo Nhân Dân - Lê Quốc Minh: "ở đâu có Nhân dân - ở đó có Bảo Nhân Dân")

Tempo: 65

Tự hào - Hùng tráng ca

Sáng tác: NGUYỄN ĐẠI HẢI

Báo Nhân Dân truyền thống vinh quang vẻ vang hào hùng lịch  
sử. Tiếng nói của Nhân dân đời đời khắc ghi lời Bác. Chặng đường gian  
lao cùng toàn dân đấu tranh lập nên chiến thắng. Là niềm tin yêu mãi mãi với dân với  
Đảng. Vi Độc lập - Tự do vì Nhân Dân chung tay đoàn kết. Xứng đáng và tự  
hào là tiếng nói của nhân dân. Tự hào yêu quý hai tiếng Nhân  
báo Nhân Dân chúng  
Dân. Năm xưa Bác Hồ đặt tên cho báo  
tôi Chiến sĩ cách mạng vì dân vì Tổ quốc  
Thủ đô kháng chiến mây bay rừng sâu cây che Việt Bắc núi  
Đảng là niềm tin trong tim tình yêu Nhân dân Đời đời nhớ...  
1. cao đường đi in dấu chân Người Đẹp sao nghề

2.

...on Chủ tịch Hồ Chí Minh Ngòi bút và trang  
giấy là vũ khí của chúng tôi Viết nên tình yêu  
niềm tin đến với muôn nơi Cho Tổ quốc ta đẹp  
tươi Đất trời núi sông biển khơi Còn vang tiếng  
nói của Người Tất cả vì Nhân  
*Tự hào hùng tráng ca*  
Dân Ở đâu có Nhân  
*Rall*  
dân ở đó có Báo Nhân Dân.

**Ngô Khiêm**

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/khuc-ca-tu-hao-ve-bao-nhan-dan>